

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự.

cấp ủy tỉnh duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình làm việc năm 2021; thường xuyên tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung theo yêu cầu thực tiễn; đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung trong chương trình làm việc, năm 2021 đã cơ bản hoàn thành các nội dung trong chương trình để ra, kịp thời giải quyết nội dung phát sinh.

được công nhận vững mạnh xuất sắc. 100% các phòng đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", trong đó có ít nhất 1 tập thể phòng được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 100% cán bộ, công chức, người lao động được công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có từ 40% trở lên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Tiên Hải.

theo quy định. Dự kiến trên 37.000 suất qua với tổng số tiền 13,6 tỷ đồng sẽ được trao tặng trước ngày 29/1. Đến ngày 23/1, toàn huyện đã lấy nước đổ ải cho 100% diện tích gieo cấy (9.900ha), đang tổ chức bữa ngà lần 2, phần đầu gieo cấy lúa xuân xong trước ngày 20/2. Các địa phương đã tổ chức thăm nhập, đến ngày 25/1 có 30 xã xuống lệnh gọi công dân nhập ngũ, tổng số xuống lệnh là 412. Huyện cũng chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là quản lý đi biến động dân cư, đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tiên Hải đã triển khai thi điểm điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà; đến hết ngày 24/1 có 69 F0 điều trị tại nhà, qua quá trình điều trị, theo dõi, các trường hợp F0 điều trị tại nhà có sức khỏe ổn định.

triển khai có hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tập trung thực hiện tốt để an sản xuất vụ xuân; tiếp tục chỉ đạo các địa phương còn thiếu quân đầy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, bằng mọi biện pháp gọi công dân đang đi làm ăn xa trở về, phối hợp với Ban CHQS huyện và ngành y tế tổ chức khám bổ sung, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc khẩn trương, tích cực, bài bản của huyện Tiên Hải trong việc điều trị F0 nhẹ tại nhà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tiên Hải tiếp tục

bổ khuyết, hoàn thiện hơn nữa việc điều trị F0 tại nhà một cách hiệu quả, chặt chẽ; tiếp tục nâng cao năng lực trạm y tế lưu động, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế bảo đảm người dân tiếp cận y tế một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất để bệnh nhân yên tâm điều trị tại nhà. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành y tế chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, sẵn sàng phương án cho các huyện, thành phố có các trường hợp F0 nhẹ tại nhà. Nhân dịp dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tiên Hải tiếp tục

tỉnh làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nghe báo cáo tình hình dịch bệnh và một số biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới. Theo báo cáo của ngành y tế, những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng. Tính riêng ngày 25/1 Thái Bình đã ghi nhận 267 ca mắc Covid-19. Qua kiểm tra, đánh giá, các ổ dịch đã được giám sát, khoanh vùng kịp thời không có nguy cơ lây lan rộng. Tuy nhiên, với sự giao thương, di lại của người dân, nhất là những ngày gần tết và sự xuất hiện của biến chủng Omicron tại nhiều tỉnh, thành phố nguy cơ lây lan, bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh là rất lớn nếu không kiểm soát tốt. Trước bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp, ngoài việc tiếp tục tăng cường rà soát, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ tại cơ sở, ngành y tế để xuất cảnh sớm triển khai bao phủ vắc-xin và vận hành việc điều trị F0 tại nhà...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch, biến chủng Omicron, đánh giá nguy cơ, kịp thời tham mưu cho tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả, không để dịch diễn biến phức tạp, mất kiểm soát, tăng đột biến các ca mắc Covid-19, gây quá tải cho công tác điều trị. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và kiểm soát các ổ dịch, không để lây lan; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp siết chặt, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của lực lượng y tế còn nặng nề, đồng chí yêu cầu Trung tâm tiếp tục bố trí nhân lực trực tiếp nhiệm vụ, cung cấp kết quả nhanh nhất cho cơ sở; thực hiện tốt việc tiếp nhận, bảo quản, phân bổ vắc-xin, tham mưu kế hoạch tiêm để công tác tiêm vắc-xin được triển khai nhanh nhất, an toàn và hiệu quả nhất, khẩn trương tiêm vét cho những người có bệnh nền; rà soát lại vật tư, sinh phẩm, bảo đảm không để thiếu vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch. Đồng chí cũng đề nghị ngành y tế phối hợp với các địa phương chủ động việc điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao.

XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Trường Chính trị tỉnh đạt 42/56 tiêu chí, chiếm 75% chỉ tiêu chuẩn mức 1; 39/67 tiêu chí, chiếm 58,2% chỉ tiêu chuẩn mức 2. Để đạt được mục tiêu hoàn thành trường chính trị chuẩn mức 1 vào quý III/2024 và đạt chuẩn mức 2 vào năm 2027, nhà trường xây dựng 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trường Chính trị tỉnh phải xác định việc xây dựng trường chính trị đạt chuẩn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, đây cũng là thời cơ để nhà trường nâng cao chất lượng về mọi mặt. Để đạt được mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh sớm trở thành trường chuẩn, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường phải đoàn kết với quyết tâm chính trị cao nhất; từng cá nhân, từng khoa, phòng phải đối chiếu với các tiêu chí, chỉ tiêu trường chính trị chuẩn tại Quy định số

11-QĐ/TW, xác định rõ nội dung nào chưa đạt từ đó có phương án hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Ban Giám hiệu nhà trường phải tích cực đôn đốc các khoa, phòng triển khai thực hiện. Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh hợp ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo đúng kế hoạch đề ra. Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các khoa, phòng tiếp tục đẩy đủ các ý kiến tại buổi làm việc, nghiêm cứu bổ sung, chỉnh sửa để sớm hoàn thiện dự thảo đề án báo cáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

KIẾN XƯƠNG

Phấn khởi vụ đông được mùa, được giá

Hiện nay, các cây trồng vụ đông ở nhiều xã trên địa bàn huyện Kiến Xương đã cho thu hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Do tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao nên hầu hết người trồng vụ đông đều phấn khởi, ăm lòng người lao động khi tết đến xuân về. Tại cánh đồng màu xã Vũ An những ngày qua luôn đông vui như trẩy hội, người thu khoai, xe chở hàng nối đuôi nhau nhộn nhịp cả cánh đồng. Ông Nguyễn Đức Thu, thôn Đò Lương cho biết: Năm nay tôi trồng 1,1 mẫu khoai tây. Đây là loại cây dễ trồng, năng suất, giá thành cao nên chỉ sau 80 ngày, với giá bán tại ruộng bình quân 8.000 đồng/kg, trừ chi phí tôi đã cầm chắc trong tay khoảng 50 triệu đồng. Đây là số tiền đủ cho tôi đón một cái tết sum vầy, đủ đầy.

luống, nhiều nhà để đúng thời vụ mới bán giá sẽ cao hơn, năng suất đạt 9 tạ/sào. Điển hình như nhà ông Thu, cứ đến thời vụ các thương lái đều thuê 5 - 6 người bó khoai, đóng túi, vận chuyển lên xe với giá 200.000 đồng/ngày. Chỉ cần đi bó khoai thuê, nhiều người cũng bỏ túi vài triệu đồng. Năm nay thời tiết đầu vụ mưa nhiều nên cả trồng và thu hoạch đều thuận lợi hơn mọi năm, dự tính đến ngày 27/1 toàn xã sẽ thu hoạch xong. Với bình quân giá bán 8.000 đồng/kg, năng suất đạt 5,5 tạ/sào, như vậy nhà ông Thu cũng thu được 3 triệu đồng/sào, cao là 5,5 triệu đồng/sào. Kết quả đó góp phần đưa giá trị sản xuất từ cây vụ đông chiếm khoảng 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của xã.

tiền giống khoai tây mới về trồng trên diện tích 8 mẫu, tương đương với khoảng trên 300 luống khoai. Mặc dù đầu vụ thời tiết không thuận lợi song tôi vẫn thu hoạch bình quân được 5 tạ/sào. Để có giá cao tôi trồng thành nhiều lứa để có khoai tây sớm và muộn. Ngoài diện tích của nhà, tôi còn thuê thuê hơn 7 mẫu khoai cho các hộ dân ngay tại ruộng với giá 7.000 đồng/kg. Dự tính năm nay tôi xuất bán trên 70 tấn khoai nên năm này cũng có xe tải về chở khoai đi các nơi tiêu thụ. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, ngoài 4 người trong gia đình, tôi còn thuê thêm 5 người làm để sản phẩm nhanh chóng được đưa ra thị trường.

hào, bắp cải, súp lơ. Do giá cả vật tư tăng cao, lại ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá bán, tiền lãi không cao hơn nhiều mọi năm. Hiện tại tôi bán 5.000 đồng/cây súp lơ, 5.000 - 6.000 đồng/kg bắp cải, 2.500 - 3.000 đồng/củ su hào. Với giá đó tôi cũng thu về được trên 6 triệu đồng/sào. Để có được kết quả đó, hàng ngày tôi đều ra đồng chăm cây màu, chiều đến đi chợ, tối mới về nhà. Công việc tuy vất vả nhưng so với cây lúa thì cao hơn nhiều nên ai cũng vui. Ông Bùi Văn Liên, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quang Trung cho biết: Toàn xã có trên 200ha cây vụ đông, trong đó ngô 16ha, đậu tương 15ha, khoai tây 17ha, còn lại là rau màu các loại. Mặc dù cây vụ đông thay đổi giá theo ngày song nhìn chung người dân vẫn có một mùa bội thu. Đơn cử như su hào, súp lơ ở thời điểm đầu vụ có giá 10.000 đồng/cây nay su hào còn 2.500 - 3.000 đồng/củ, súp lơ từ 5.000 - 7.000 đồng/cây. Bình quân mỗi sào bà con cũng thu được ít nhất trên 6 triệu đồng. Thuận nhất ở Quang Trung là các thương lái ở các nơi đổ dồn về thu mua tại ruộng nên sản phẩm làm ra đến đâu đều hết ngay tới đó. Đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch gần 90% diện tích cây vụ đông, chuẩn bị quẩy đất trồng cây màu xuân.



Thu hoạch khoai tây ở xã Vũ An (Kiến Xương).

Qua khảo sát, trong tổng số 3.800ha cây vụ đông đến nay Kiến Xương đã thu hoạch được hơn 3.600ha. Kết quả sản xuất từ vụ đông không chỉ giúp người dân cải thiện đời sống gia đình mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, từ đó tăng vụ, tăng thu nhập, tạo ra nhiều sản phẩm mang thương hiệu, đặc trưng của từng địa phương.

Những lá đơn tình nguyện

Những ngày giáp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cùng với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn Tiên Hải, chúng tôi có mặt tại gia đình hai em Hà Duy Anh và Hà Huy Hoàng ở tổ dân phố Hùng Thắng. Không khí phấn khởi của gia đình khi được chính quyền địa phương quan tâm đến động viên, thăm hỏi. Tâm sự với chúng tôi, Hoàng chia sẻ: Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường hai anh em tôi đều ước mơ trở thành người lính. Khi địa phương thông báo khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, hai anh em đã viết đơn tình nguyện, mặc dù bản thân đã có công việc ổn định với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, để trưởng thành hơn chúng tôi đã viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ lần này và rất tự hào khi đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Mỗi trường quân đội không chỉ là môi trường rèn luyện tốt về ý thức, kỷ luật lao động, đạo đức, tác phong mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Biết hai anh em tình nguyện nhập ngũ, gia đình, bạn bè, người thân rất ủng hộ, động viên chúng tôi nỗ lực, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ.

Những lá đơn tình nguyện

Thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, huyện Tiên Hải có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thông qua những lá đơn tình nguyện, tuổi trẻ Tiên Hải thể hiện trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương trong thời kỳ mới.



Thăm, động viên hai anh em Hà Duy Anh và Hà Huy Hoàng ở tổ dân phố Hùng Thắng, thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải).

12, em suy nghĩ quyết định không đi học đại học và đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ lần này để góp phần nhỏ bé của mình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, không chỉ bản thân em, bạn bè, những người thân trong gia đình đều vui mừng, sẵn sàng chờ đến ngày hội tòng quân. Chị Trần Thị Hoa, thị trấn Tiên Hải cho biết: Tôi rất tự hào khi hai con tôi là Hà Duy Anh và Hà Huy Hoàng quyết tâm khoác lên mình bộ quân áo người lính, thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Bản thân là người mẹ, tôi rất mong muốn hai con trai nhập ngũ lần này vào môi trường quân đội được rèn luyện tốt hơn, các cháu trưởng thành hơn, sau này có công việc làm tốt hơn. Mỗi trường quân đội có nền nếp, kỷ cương để thanh niên rèn luyện, phấn đấu

nghĩa vụ quân sự ngày càng nâng cao. Năm 2022, Tiên Hải được giao chỉ tiêu 325 thanh niên nhập ngũ, 31 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện Tiên Hải đã tiến hành phúc tra, rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển theo quy định. Kết quả có 364 thanh niên có tư tưởng tốt, tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm gần 70%, 172 thanh niên viết đơn tình nguyện, 115 thanh niên được bố trí dưỡng nhận theo kế hoạch. Hiện nay, huyện Tiên Hải chú trọng quản lý quân số, xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn thể thăm, động viên các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và tiến hành các bước tiếp theo thực hiện tốt các nội dung, giải pháp giao quân đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật.

những lá đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ, gia đình, bạn bè, người thân rất ủng hộ, động viên chúng tôi nỗ lực, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ. Khác với tâm lý lo lắng, hồi hộp của nhiều người khi nghĩ đến nếp sống kỷ luật và cả sự thử thách trong môi trường quân đội, với em Hoàng Việt Anh, xã Tây Lương khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được thầy cô giáo, bố mẹ dạy bảo tuổi trẻ luôn phải cố gắng học tập, phải cống hiến cho quê hương, đất nước, giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Trước khi nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, em Hoàng Việt Anh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt trong quân ngũ. Việt Anh chia sẻ: Từ khi còn là học sinh, thầy cô giáo và gia đình đã định hướng cho em ý thức được là thanh niên phải có nghĩa vụ với Tổ quốc. Sau khi tốt nghiệp lớp